

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐTBXH

Tam Đường, ngày tháng 3 năm 2021

V/v hướng dẫn công tác
trẻ em năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 223/LĐTBXH-BVCSTE ngày 02/3/2021 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phòng Lao động - TB&XH huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác: Bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cả ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); Tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, thông báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em; Duy trì phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông; phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật...

Xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động về trẻ em, vui Tết Trung thu cho mọi trẻ em và quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Củng cố, kiện toàn hội đồng quỹ Bảo trợ trẻ em, huy động tối đa nguồn lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Quản lý, sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn chi cho công tác trẻ em.

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tiếp tục khảo sát, thu thập, cập nhật thông tin về trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào phần mềm quản lý trẻ em để hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em trên địa bàn; duy trì hoạt động đánh giá việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại các xã, thị trấn. Tổng hợp báo cáo về UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Văn hóa Thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các quy định của Luật trẻ em và các văn bản có liên quan.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Phối hợp với Huyện Đoàn và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện bàn giao, quản lý học sinh, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trong dịp hè để giảm thiểu trẻ em bị tai nạn đuối nước, bị bạo lực, xâm hại, bảo đảm mùa hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em tại địa phương.

Củng cố, kiện toàn quỹ khuyến học nhằm huy động tối đa nguồn lực chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn tự kiểm tra đối với các đơn vị trường học công lập và tư thục, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục mầm non về tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động, bảo đảm an toàn, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH huyện lựa chọn trẻ em tham gia tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để xem xét và giải quyết những vấn đề, kiến nghị mà trẻ em quan tâm.

4. Công an huyện: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức xã hội trên địa bàn tham vấn, hỗ trợ trẻ em bị buôn bán, bắt cóc, xâm hại, bạo lực và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ; giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tạo điều kiện để họ phục hồi hòa nhập cộng đồng, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, bảo vệ người tố cáo hành vi xâm hại trẻ em.

5. Trung tâm Y tế: Chủ trì, hướng dẫn thực hiện chính sách khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi, trẻ em là nạn nhân buôn bán người, bị xâm hại tình dục; Tư vấn, xét nghiệm, cấp thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS ở cộng đồng đảm bảo theo quy định hiện hành.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu việc bố trí ngân sách thực hiện hiệu quả các hoạt động của chương trình, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định.

7. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể: Phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em.

8. UBND các xã, thị trấn

Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, đặc biệt về chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, bóc lột trẻ em; phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia

của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111). Biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình, những sáng kiến tốt, những người tốt, việc tốt trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đóng góp nguồn lực cho trẻ em.

Lồng ghép, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện công tác trẻ em.

Củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, phát triển mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng dân cư... duy trì hoạt động thu thập thông tin, theo dõi, đánh giá việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và thực hiện Luật trẻ em, các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em ở xã, thị trấn.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, Tết Trung thu năm 2021 với chủ đề **“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”**; Tăng cường truyền thông, thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp thời trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 luôn có nguy cơ bùng phát.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*Qua phòng Lao động - TB&XH*) trước ngày 30/4 và 31/10 hàng năm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Lao động TB&XH (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Thịnh